



## กมธ. การศึกษา วุฒิสภา พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ



เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๖ โดยมี **ดร.ทอง อ้นทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ** ทำหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

◆ **พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา**

พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา คนที่สอง กล่าวว่า ด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้เสนอรายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาต่อวุฒิสภาเพื่อทราบ ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยประธานวุฒิสภา ได้มีดำริมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว และคณะกรรมาธิการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ก่อนเสนอเพื่อพิจารณา บัดนี้ คณะอนุกรรมการได้จัดทำร่างรายงานผลการพิจารณาศึกษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอคณะกรรมาธิการพิจารณาในส่วนที่ ๑ ภาพรวมของรายงานประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ตามข้อสังเกตของวุฒิสภาต่อรายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของการดำเนินงานโครงการกับพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕ แผลกกลยุทธ์ (ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนที่ ๔ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้รับประโยชน์จากโครงการ และประเด็นตามพันธกิจของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเป็นลำดับต่อไป





◆ **พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

**นายเฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษา**

**ขั้นพื้นฐาน** กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา ตามประเด็นข้อเสนอในหนังสือของประธานเครือข่ายครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแห่งชาติ (คปช) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสำนักบริหารการประถมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในกรณีนี้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ จึงเห็นควรที่จะต้องตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยให้มีสัดส่วนของผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านการประถมศึกษา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย ร่วมเป็นคณะทำงาน จึงได้ขอความร่วมมือให้ นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ ประธานเครือข่ายครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแห่งชาติ เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาร่วมเป็นคณะทำงานดังกล่าว ซึ่งนายสิรภพ เพ็ชรเกตุ ได้มีการเสนอรายชื่อคณะทำงาน จำนวน ๙๐ คน และที่ปรึกษาคณะทำงานจำนวน ๓๕ คน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวมีความคล่องตัว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะทำงานอีกครั้ง ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาในโอกาสต่อไป

◆ **พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน**

**นายอน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริม**

**การเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน** กล่าวว่า ภาพรวมของการจัดเสวนาในครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จเพราะว่ามีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเสวนาจำนวนมากประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน และ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕๐ คน พบปัญหาของโรงเรียนเอกชนที่ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแต่ได้รับคิดเป็นร้อยละ ๓๔ ของโรงเรียนเอกชนทั้งหมด ทั้งนี้ เพราะขาดเงินเดือน ๓ ประการ คือ (๑) ต้องเป็นเด็กนักเรียนที่ยากจน (๒) ต้องเป็นเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน และ (๓) ต้องเป็นเด็กนักเรียนที่ขาดภาวะทุพโภชนาการ ถึงจะสามารถขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันได้ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมเสวนาจึงมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่าโรงเรียนเอกชนควรจะได้รับ การจัดสรรงบประมาณในส่วนเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนทุกคน



◆ **พิจารณาการเดินทางไปศึกษาดูงาน “ติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษา” ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน**

**นายอน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมการ** กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติมอบหมายให้นายอน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมการ ดำเนินการจัดทำร่างกำหนดการลงพื้นที่ของคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น

ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้จัดการลงพื้นที่ดังกล่าวระหว่างวันที่ ๒๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ โดยจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง “การติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษา” กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านป่าลาน พร้อมทั้งชมผลงานทักษะอาชีพนักเรียนกลุ่มห้วยโป่ง และหากรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง

